

# Cắt bao da quy đầu là gì? Có phải cắt không? Cách nào an toàn

Cắt da quy đầu là tiểu phẫu được ứng dụng để tránh một số biến chứng như hẹp bao quy đầu, viêm nhiễm bao da quy đầu,... Mặc dù rằng phẫu thuật này đơn giản tuy nhiên cũng tồn tại những nguy cơ nhất định. Trong đó câu hỏi khiến rất đông bệnh ở nam giới thắc mắc là “vết thương cắt bao da quy đầu sau đây 10 ngày đã có lành không và sau đây bao lâu thì lành hẳn”. Khi hình thành bất cứ dấu hiệu bất bình thường như sưng viêm và xuất huyết thì nên tới cơ sở [địa chỉ cắt bao quy đầu uy tín ở Hà Nội](#) nhằm kiểm tra cùng trị đúng thời điểm. Cùng với nghiên cứu thông tin sau đây nhằm tìm lời tư vấn rõ.

Da bao quy đầu là khu vực da bao quanh cậu bé. Khu vực da này bao trọn quanh đầu dương vật lúc bệnh ở nam giới còn nhỏ và đều có thể tự tụt xuống tới thời gian khoảng 4 - 5 độ tuổi. Nhưng, nếu như tới độ tuổi dậy thì mà da bao quy đầu vẫn chưa tự tụt xuống, thì có thể cần can thiệp bằng phẫu thuật.

## Những ai cần phải cắt bao quy đầu?

Trước khi giải đáp vướng mắc “vết thương cắt bao da quy đầu dưới đây 10 ngày có lành không”, chuyên gia có thể giúp bạn hiểu rõ ràng hơn về các trường hợp nên thực hiện phẫu thuật này.

Lớp bao quy đầu rất là mỏng cùng với che phủ đầu cậu nhỏ với nhiệm vụ giúp “cậu bé” tránh khỏi nguy cơ bị mắc viêm nhiễm, tổn thương. Tuy nhiên, chủ yếu tình huống lớp da này dư thừa quá chủ yếu khiến cho phần quy đầu không lộ được ra ngoài hay gây viêm. Nên phải có hướng dẫn cắt da bao quy đầu. Tiểu phẫu cắt bao quy đầu còn được chỉ dẫn với những trường hợp sau:

Vừa rồi thế giới, đã có các trường hợp trẻ nhỏ được thực hiện thủ thuật cắt da quy đầu ngay khoảng 2 tới 10 ngày đầu như sau sinh. Nguyên nhân sẽ tại vì cách chữa bệnh lý và một số trường hợp là do tôn giáo.

Ở nam giới trưởng thành, cắt da quy đầu thường được thực hiện đối với các tình trạng mắc phải những bệnh lý như sau:

Bao quy đầu hẹp, bao da quy đầu không có khả năng lộn xuống khiến ngăn trở lưu thông máu cùng khó cho việc làm sạch cậu bé, cùng đó khiến bệnh ở nam giới bị mắc đau đớn. Thậm chí, mức độ chít bệnh hẹp bao quy đầu gây trở ngại lưu thông máu không được giải quyết đúng lúc có thể gây hoại tử cậu bé.

Người mắc bệnh bị mắc viêm bao da quy đầu được chữa bằng thuốc tuy nhiên không có thành quả tốt cũng có thể được chỉ định tiểu phẫu nhằm phòng ngừa tình trạng vi rút nguy hiểm hơn cùng để phòng truyền nhiễm sang khu vực tinh hoàn, niệu đạo, tuyến tiền liệt,...

Nghẹt bao quy đầu: Đây là trường hợp miệng bao da quy đầu quá nhỏ hẹp, thậm chí là phần bao da quy đầu dính thường với đầu cậu nhỏ, gây tắc nghẽn lưu thông máu ở phần quy đầu. Hay thấy tại các trẻ bị mắc hẹp bao quy đầu tuy nhiên được phụ huynh tự nong cho bé sai nguyên tắc.

### **Thương tổn cắt da quy đầu sau 10 ngày đã có lành không?**

Các nam giới được chỉ dẫn phẫu thuật cắt bao da quy đầu luôn cực kỳ lo sợ vì đây là vùng nhạy cảm cùng vướng mắc mà số đông người có bệnh chú ý là “vết thương cắt bao da quy đầu dưới đây 10 ngày đang có lành không”.

Thông thường, tổn thương có thể lành lại qua cỡ 7 đến 10 ngày dưới đây phẫu thuật. Tuy nhiên, thời điểm lành vết thương tại mỗi người là lạ nhau và phụ thuộc vào phần lớn yếu tố như cơ địa của người mang bệnh, công nghệ thủ thuật cùng đã có tiến hành chăm sóc như sau thủ thuật đúng phương án không,... Một vài thông tin chi tiết dưới đây sẽ giúp cho bạn hiểu rõ rệt hơn:

Yếu tố cơ địa: phần đông thương tổn dưới đây cắt bao quy đầu cần khoảng 10 ngày nhằm lành quay trở lại. Nhưng, phụ thuộc cơ địa mà đang có các người lành tổn thương nhanh hơn, tốc độ bình phục nhanh chóng hơn và cũng có các người cần rất đông giai đoạn hơn để lành vết thương.

Sau khi cắt da quy đầu, cậu nhỏ thường xuyên bị sưng đau cùng với sẽ xuất huyết nhẹ trong tầm 4 ngày đầu. Sau đó, cơn đau giảm dần và vết thương ngay lập tức lành lại sau 7 đến 10 ngày. Cùng với các tình huống sau đây từ thời kỳ này, cậu bé vẫn chảy máu, sưng cùng với đau, hay toát mủ, người bệnh cần phải đi kiểm tra để được chuyên gia chuyên khoa xử trí kịp thời.

Nguyên tắc phẫu thuật: ngày nay ở [bệnh viện nam khoa tốt nhất Hà Nội](#) đã có 3 giải pháp phẫu thuật được ứng dụng phổ biến là cắt thủ công,

cắt bằng máy cùng cắt bao da quy đầu bằng laser. Mỗi dạng tiểu phẫu cũng có thể ảnh hưởng tới tốc độ lành vết thương của người mang bệnh.

Phương hướng thủ thuật thủ công: chuyên gia chuyên khoa tiến hành phải có chuyên môn cao cùng với dày dặn trình độ. Trước nếu như thủ thuật, người bệnh có thể được gây mê toàn thân. Cuộc thủ thuật kéo dài tầm 30 tới 45 phút. Từ 1 đến 2 tuần như sau thủ thuật, người bệnh đã có thể bình phục khỏi hẳn.

Tiểu phẫu bằng máy: có thể thực thi hết sức nhanh chóng trong cỡ 15 phút. Do được tiến hành bằng máy nên đã có độ chính xác cao, nốt cắt gọn, đảm bảo thẩm mỹ cùng ít gây đau đớn. Thời gian ổn định cũng ngắn hơn so cùng thủ thuật lan truyền thống.

Cắt bằng laser: Là kỹ thuật sử dụng tia laser để diệt trừ lớp bao da quy đầu, thời điểm phẫu thuật từ 10 đến 15 phút. Hướng này ít gây xâm lấn và có độ chính xác cao. Thời gian lành thương tổn sẽ qua cỡ 3 tới 5 ngày.

### **Cách thức cắt da quy đầu theo 2 cách rộng rãi**

Tiến hành cắt da quy đầu không có nhiều quá trình bất thường biệt giữa các hướng. Sự không bình thường biệt tới tầm trang thiết bị, máy móc được áp dụng trong ca tiểu phẫu.

#### **1. Tiến hành cắt bao quy đầu theo biện pháp lan thống**

Bước 1: chuyên gia thăm khám, chỉ định thực hiện thủ thuật cắt da quy đầu.

Bước 2: bệnh nhân tiến hành bộ xét nghiệm tiền phẫu nhằm xem xét trường hợp thể trạng có thể đáp ứng cuộc phẫu thuật.

Bước 3: người bị bệnh nhập viện trước phẫu thuật 1 ngày để chuyên gia chuyên khoa giám sát mức độ thể trạng.

Bước 4: bác sĩ tư vấn tiến hành gây tê hay gây mê.

Bước 5: chuyên gia chuyên khoa sát trùng khu vực tiểu phẫu.

Bước 6: thực thi thủ thuật.

Bước 7: theo dõi sức khỏe người có bệnh, chỉ dẫn chăm nom tại nhà sau đây phẫu thuật rồi cho người nhiễm bệnh xuất viện.

#### **2. Phương thức cắt bao da quy đầu bằng máy**

Bước 1: chuyên gia khám, xem xét, giải đáp người nhiễm bệnh chọn lựa phương hướng thủ thuật.

Bước 2: chuyên gia chuyên khoa cho người bệnh tiến hành xét nghiệm trước phẫu thuật.

Bước 3: người có bệnh tiến hành thủ tục nhập viện trước tiểu phẫu 1 ngày.

Bước 4: chuyên gia chuyên khoa gây tê cục bộ hoặc gây mê tùy trường hợp.

Bước 5: Sát trùng khu vực tiểu phẫu.

Bước 6: bác sĩ cẩn thận cố định máy Stapler tới đầu cậu bé rồi sau đó tiến hành phẫu thuật. Thực hiện cắt cùng với khâu vết thương diễn ra cùng với đó phải không khiến người mang bệnh chảy máu, giảm cảm giác đau.

Bước 7: chuyên gia làm sạch nốt mổ rồi băng lại. Người bệnh được chuyển đến phòng hồi sức nhằm giám sát và được xuất viện.

Chú tâm quan trọng sau khi cắt bao quy đầu

Chăm sóc như sau thủ thuật có vai trò quan trọng giúp cho vết thương nhanh ổn định, giảm bớt khả năng hệ lụy. Sau đây là một số điều bạn cần lưu tâm nhằm vấn đề chăm sóc vết thương tại nhà kết quả, đảm bảo hơn:

Thực hiện theo các chỉ dẫn chăm nom của chuyên gia chuyên khoa.

Áp dụng thuốc hạn chế đau, kháng nhiễm trùng đúng theo kê đơn của bác sĩ tư vấn, không tự mình ứng dụng những thuốc ngoài kê đơn nếu như chưa tham khảo ý kiến chuyên gia chuyên khoa.

Tổn thương sẽ cần 7 - 10 ngày để lành phải qua giai đoạn này, bạn nên nghỉ ngơi đa số, phòng ngừa chơi thể thao, vận động mạnh, bung bê vật nặng, không tiếp xúc đi tới thương tổn.

Không đi bơi trong ít nhất 14 ngày.

Kiêng sinh hoạt tình dục hay chạm với các kích thích tình dục khiến cậu bé cương cứng ít nhất 30 ngày.

Vệ sinh thương tổn bằng nước muối sinh lý và thay thế băng mỗi ngày hay khi băng tiếp xúc cùng nước đái.

Bổ sung đa dạng đồ ăn giàu đạm như: thịt, cá, trứng, sữa...; những thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất như rau củ, trái cây, ngũ cốc, hạt...

nhằm giúp cho tổn thương nhanh chóng phục hồi.

Không hút thuốc lá ít nhất 30 ngày.

Hạn chế bia rượu.

Tái khám đúng hẹn với bác sĩ hoặc nhận ra hiện tượng không bình thường như cảm giác đau cùng với chảy máu dai dẳng, vết thương không lành, xuất hiện lở loét, tiết dịch mủ đang có mùi hôi, sưng đỏ, phù nề, sốt cao, bí tiểu.

Tham khảo [chi phí cắt bao quy đầu](#).

### **Đề ý sau đây cắt bao da quy đầu nhằm thương tổn nhanh lành**

Thay thế do vướng mắc về vướng mắc “vết thương cắt bao da quy đầu dưới đây 10 ngày đã có lành không”, bác sĩ chuyên khoa khuyên bạn cần lưu ý một vài vấn đề để giúp vết thương nhanh chóng lành cùng với cơ thể nhanh hồi phục như sau:

Cần phải kiêng sinh hoạt sau khi cắt bao da quy đầu

Phải nghỉ ngơi tuyệt nhiên ít nhất 1 tuần.

Cần kiêng hoạt động tình dục cùng thủ dâm cho đến nếu tổn thương lành hẳn.

Ngăn ngừa kích thích để cậu bé cương cứng.

Lúc cần thiết sẽ sử dụng thuốc giảm đau đón theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Mặc đồ lót rộng sau tiểu phẫu nhằm khắc phục khả năng cọ xát đến thương tổn.

Hàng ngày cần phải vệ sinh tổn thương theo đúng hướng dẫn của chuyên gia chuyên khoa.

Trong vòng 1 tháng sau thủ thuật, nam giới không cần phải tập thể dục cùng với vận động mạnh.

Không tự ý thoa chà xát bất kỳ căn thuốc nào lên thương tổn lúc không có hướng dẫn của bác sĩ.

Lưu ý về chế độ ăn uống: phải ăn đa dạng thức ăn, tuyệt nhiên ưu tiên những kiểu thịt, những dạng rau củ cùng trái cây có chứa vô số vitamin

nhằm giúp cho tăng cường sức đề kháng và đẩy nhanh quy trình phục hồi tổn thương.

Tái kiểm tra đúng hẹn với bác sĩ. Tình trạng vết thương như sau tiểu phẫu bị sưng và đau kéo dài, thậm chí mưng mủ, ra máu, đang có mùi hôi, đau đớn nếu tiểu cùng với sốt cao,... Người có bệnh không cần chờ đến ngày tái khám mà cần tới gặp chuyên gia chuyên khoa điều trị để được thăm kiểm tra, xử trí sớm.

Mong rằng các tin tức vừa qua đây từ [\*\*phòng khám tư nhân Hà Nội\*\*](#) đã giúp bạn tìm được lời giải đáp cho thắc mắc “vết thương cắt bao da quy đầu sau 10 ngày đã có lành không” cùng với một số lưu ý nhằm ngay tức khắc phục hồi sau tiểu phẫu cắt da quy đầu.